



นโยบายของบริษัท ซีโร่ เวสต์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนส จำกัด

ในปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดที่โลกกำลังเผชิญอยู่และหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหานี้ก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งเพื่อรับมือกับปัญหานี้ บริษัทต่างๆ ทั่วโลกจึงเริ่มให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นโยบายของบริษัท ซีโร่ เวสต์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนส จำกัด

บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจการให้สู่ความเป็นผู้นำด้านกระบวนการแก้ปัญหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับองค์กรต่างๆภายใต้กรอบ ESG โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับธุรกิจหรือองค์กร นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยบริษัทได้มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อแก้ปัญหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่

- Measurement Reporting And Verification (MRV) เป็นกระบวนการวัด รายงาน และตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าใจปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเองได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
- Material Flow Account (MFA) เป็นกระบวนการติดตามและประเมินการไหลเวียนของวัสดุต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ช่วยให้องค์กรสามารถระบุแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหาแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Extended Producer Responsibility (EPR) เป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของตน ช่วยให้องค์กรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดอายุผลิตภัณฑ์
- Carbon Finance Technology (Carbon Fintech) เป็นเทคโนโลยีทางการเงินที่ช่วยให้องค์กรสามารถซื้อขายและลงทุนในคาร์บอนเครดิตช่วยให้องค์กรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้โดยการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการภายใต้กรอบ ESG โดยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

โดยสรุป

นโยบายของบริษัท ซีโรว์ เวสต์ แมเนจเม้นท์ แอนด์ รีไซเคิล บิสซิเนส จำกัด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการแก้ไขปัญหาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับองค์กรต่างๆ ภายใต้กรอบ ESG โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจหรือองค์กร ซึ่งจะเป็นโยบายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม